

Số: /BC-UBND

Lai Châu, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Công văn số 433/HĐND-VP ngày 08/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 628/BC-MTTQ-BTT ngày 23/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XVI, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 3522/UBND-TH ngày 15/9/2023 chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung khẩn trương giải quyết các kiến nghị của cử tri, đối với các nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:

A. VỀ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THEO CÔNG VĂN SỐ 433/HĐND-VP NGÀY 08/9/2023 CỦA HĐND TỈNH

I. VỀ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG, SẮP XẾP ỔN ĐỊNH DÂN CƯ

1. Cử tri xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ kiến nghị: Hiện nay, Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Hoàng Hồ, bảo vệ khu dân cư và đất nông nghiệp thị trấn Sìn Hồ (huyện Sìn Hồ) đang triển khai thi công. Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét, bổ sung các lối xuống suối (từ 50m -100m có bậc thang xuống) để thuận tiện xuống suối bơm nước vào ruộng; đồng thời làm lan can để giảm nguy hiểm cho người dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri huyện Sìn Hồ, UBND tỉnh đã cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án Kè chống sạt lở bờ suối Hoàng Hồ, bảo vệ khu dân cư và đất nông nghiệp thị trấn Sìn Hồ (huyện Sìn Hồ) tại Công văn số 3176/UBND-KTN ngày 23/8/2023, trong đó bổ sung 19 bậc lên xuống, bổ sung lan can kè để bảo vệ an toàn cho người dân. Hiện nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đang tổ chức triển khai thực hiện phần điều chỉnh, bổ sung, dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2023.

2. Cử tri bản Nậm Manh, xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn kiến nghị: Năm 2016, Doanh nghiệp Minh Thái ký hợp đồng với Nhân dân bản Nậm Manh thực hiện dự án trồng cây ăn quả kết hợp nuôi bò trong thời gian 50 năm. Tuy

nhiên từ năm 2019 đến nay dự án ngừng hoạt động, doanh nghiệp không thực hiện các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xem xét; có phương án xử lý để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Dự án trồng cây ăn quả và chăn nuôi bò tại bản Nậm Manh, xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn của Công ty TNHH MTV dịch vụ thương mại và xây dựng Minh Thái (nay đổi tên thành Công ty TNHH TMDV Minh Thái) được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 26/9/2016; quy mô đầu tư: Trồng cây ăn quả với diện tích 40ha và chăn nuôi 100 con bò thịt; trồng ngô, cỏ và xây dựng các hạng mục phụ trợ khoảng 10ha; tiến độ thực hiện: Khởi công tháng 11/2016 - Hoàn thành quý IV/2017. Công ty TNHH TMDV Minh Thái không triển khai thực hiện dự án theo chủ trương đầu tư đã phê duyệt do người đại diện theo pháp luật đang chấp thành bản án tù; đại diện còn lại của Nhà đầu tư đã đề nghị được chấm dứt hoạt động dự án và cam kết sẽ làm hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Cử tri xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ kiến nghị: Hiện nay phía sau Trạm Y tế xã Vàng Ma Chải có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến cơ sở vật chất và hoạt động của trạm. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, có phương án giải quyết.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh xin tiếp thu và chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, khảo sát, tham mưu báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý.

4. Cử tri huyện Than Uyên kiến nghị

- **Cử tri khu 10 thị trấn Than Uyên:** Đề nghị Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu quan tâm thay ống nước mới, hiện nay đường ống nước sạch là ống kẽm, qua nhiều năm ống han, gỉ sắt, khi bơm xả nước vào buổi sáng thấy nước có màu vàng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của Nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu kiểm tra, rà soát. Qua kiểm tra, xem xét tuyến ống cấp nước cho khu 10 thị trấn Than Uyên đã có trong Dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước thị trấn Tân Uyên thuộc kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu. Hiện nay

Dự án này hoàn tất các quy trình và thủ tục lựa chọn nhà thầu và nhà thầu đang tiến hành thi công.

- **Cử tri thị trấn Than Uyên:** Hiện nay, hệ thống thoát nước và các hố ga dọc tuyến Quốc lộ 32 từ Km 344+380 đến km 345+400 (bên trái tuyến) và từ km 345+240 đến km 345+400 (bên phải tuyến) rãnh hộp kích thước nhỏ không đảm bảo lưu lượng thoát nước; đoạn từ km 345+570 đến km 345+650 rãnh bê tông bên phải tuyến hở không phù hợp với quy hoạch đô thị của thị trấn Than Uyên, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, có phương án giải quyết; đồng thời kiểm tra, thay thế các tấm đan nắp rãnh chất lượng kém, bị vỡ....

UBND tỉnh trả lời như sau:

Về nội dung kiến nghị “*Hiện nay hệ thống thoát nước và hố ga dọc tuyến QL.32 từ Km344+380 đến Km345+400 (bên trái tuyến) và từ Km345+240 đến 345+400 (bên phải tuyến) rãnh hộp kích thước nhỏ không đảm bảo lưu lượng thoát nước:*

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, báo cáo và được Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, đánh giá trực tiếp tại hiện trường cùng UBND huyện Than Uyên và đã có giải pháp khắc phục sửa chữa theo Quyết định số 3565/QĐ-CĐBVN ngày 25/9/2023: Tháo dỡ tấm đan, đào vét bùn đất tràn mặt đường và rãnh dọc đồng thời thay thế các tấm đan cũ bị vỡ hỏng và tiếp tục theo dõi tình trạng ngập úng.

Về nội dung kiến nghị “*Đoạn từ Km345+570 đến Km345+650 rãnh bê tông bên phải tuyến hở không phù hợp với quy hoạch đô thị của thị trấn Than Uyên, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân*”:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải đề xuất gia cố rãnh hộp kín đoạn từ Km341-Km342+050 QL.32 báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, phê duyệt, trong đó có một số đoạn tuyến hiện trạng là rãnh bê tông hở hình thang tương tự như đoạn Km345+570-Km345+650 nêu trên. Tuy nhiên, Cục Đường bộ Việt Nam không chấp thuận giải pháp sửa chữa, thay thế từ rãnh bê tông hở hình thang sang rãnh hộp kín tại các khu vực đã có rãnh bê tông hở hình thang còn tốt, đảm bảo thoát nước.

Rãnh thoát nước dọc trên QL.32 nhằm mục tiêu thu, thoát nước mặt để bảo vệ công trình đường bộ, không có chức năng thu, thoát nước sinh hoạt của người dân 2 bên đường. Để duy trì tình trạng thoát nước và vệ sinh môi trường, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tiếp tục, tăng cường công tác nạo vét rãnh dọc đồng thời yêu cầu UBND thị trấn Than Uyên tuyên truyền vận động các hộ dân sinh sống dọc tuyến không xả rác, nước thải thải trực tiếp xuống lòng rãnh.

II. VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

1. Cử tri huyện Phong Thổ

- **Cử tri xã Mô Si San:** Kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến với cấp có thẩm quyền về việc cấp gạo cứu đói giáp hạt theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Nên thực hiện cấp vào thời điểm từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm (thời điểm giáp hạt, người dân chưa đến vụ thu hoạch) để đảm bảo chính sách của nhà nước được tối ưu.

UBND tỉnh xin tiếp thu.

2. Cử tri các huyện, thành phố: Đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2023).

UBND tỉnh trả lời như sau:

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2706/UBND-TH ngày 19/7/2023 chỉ đạo xây dựng các văn bản liên quan đến tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách, xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương trình cấp có thẩm quyền để ban hành triển khai thực hiện theo quy định.

B. VỀ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THEO BÁO CÁO SỐ 628/BC-MTTQ-BTT NGÀY 23/8/2023 CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQ TỈNH (Đối với các kiến nghị của cử tri trùng với kiến nghị của HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh trả lời tại phần A của Báo cáo này)

I. VỀ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

1. Cử tri bản Chang, xã Lê Lợi huyện Nậm Nhùn: Đề nghị UBND tỉnh làm cầu treo nối từ Bản Chang, xã Lê Lợi qua sông Đà sang phường Sông Đà, thị xã Mường Lay để Nhân dân thuận lợi trong hoạt động giao thương, đi lại.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Việc đầu tư cầu treo nối từ Bản Chang, xã Lê Lợi qua sông Đà sang phường Sông Đà, thị xã Mường Lay là nhu cầu thiết thực tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương và đi lại của Nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với huyện Nậm Nhùn nghiên cứu tính khả thi và khả năng đảm bảo nguồn hỗ trợ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, trong trường hợp khả thi theo quy định của pháp luật và theo thứ tự ưu tiên trong giai đoạn 2026-2030.

2. Cử tri thị trấn Than Uyên kiến nghị: “Nâng cấp và mở rộng tuyến đường QL32 từ đội 9 xã Phúc Than về đến Trung tâm thị trấn Than Uyên; khi nâng cấp đề nghị nắn các đoạn cua tại đoạn đường chỗ nhà ông Đông Hoài (khu 10 thị trấn) đoạn đường này cua gấp nên thường xuyên xảy ra tai nạn, chết người”.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (*Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021*) thì tuyến QL.32 được quy hoạch giai đoạn đến 2030 đạt tối thiểu cấp III_{mn} đến cấp IV_{mn}, 2-4 làn xe. Tuy nhiên hiện nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết đến danh mục các dự án, đoạn tuyến QL.32 không có trong kế hoạch nâng cấp trong giai đoạn này. Để đồng bộ với tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai sang thành phố Lai Châu, phù hợp với quy hoạch của địa phương, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi cho nhân dân, trong giai đoạn tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải báo cáo Bộ Giao thông Vận tải quan tâm, xem xét ưu tiên đầu tư nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến theo quy hoạch được duyệt.

3. Cử tri xã Mù Cỏ, huyện Mường Tè: Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia đã giao vốn kế hoạch, nhưng chương trình mục tiêu giảm nghèo, thực hiện sinh kế cho người dân chưa có hướng dẫn cụ thể nên rất khó thực hiện.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu và chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Hướng dẫn số 1132/HD-SNN về việc hướng dẫn một số nội dung tại Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 21/3/2023. Đến nay Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và các sở, ban, ngành tỉnh đã có nhiều văn bản hướng dẫn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3718/UBND-TH ngày 28/9/2023 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, theo đó đã giao các sở, ban, ngành tỉnh kịp thời tham mưu ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản sửa đổi bổ sung về cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo theo đúng hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

4. Cử tri xã Mô Sì San, huyện Phong Thổ: đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét và có ý kiến với cấp có thẩm quyền về việc xây dựng phương án đảm bảo an toàn Mốc địa chính cơ sở tại bản Tô Y Phìn xã Mô Sì San. Hiện nay đang bị xói mòn có nguy cơ làm thay đổi vị trí đặt mốc.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát và phối hợp với UBND huyện Phong Thổ và UBND xã Mô Sì San kiểm tra hiện trạng mốc địa chính tên hiệu PT-08. Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng mốc được xây tường bảo vệ bao quanh mốc, núm sứ chữ thập vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên do vị trí mốc nằm gần sát với ngã ba cạnh đường giao thông, qua năm tháng do tác động của mưa lũ nên bị sới mòn xung quanh (hai cạnh) mốc. Đến nay, UBND xã Mô Sì San, huyện Phong Thổ đã thực hiện xây kè đá chân mốc, đổ bê tông xung quanh mốc để bảo vệ mốc địa chính PT-08 đảm bảo theo đúng quy định, đáp ứng được nội dung kiến nghị phản ánh của cử tri huyện Phong Thổ.

II. VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

1. Cử tri Bản Tu San, xã Tà Mung huyện Than Uyên: Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh lại Phiếu điều tra, đánh giá hộ nghèo, cận nghèo vì hiện nay không phù hợp (Phiếu 3.6. phần 1 và phần 8), khi điều tra, hộ khó khăn nhưng ít khẩu lại thoát nghèo, còn hộ khá, kinh tế đầy đủ do nhiều khẩu theo phần 1 và 8 không có điểm vẫn là hộ nghèo).

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát đối với mẫu phiếu 3.6 “Bảng chấm điểm phiếu B1 khu vực nông thôn trung du và miền núi phía Bắc”, tại tiêu chí số 1 “Số nhân khẩu trong hộ” và tiêu chí thứ 8 “Diện tích nhà ở bình quân đầu người” có điểm chấm tiêu chí đã phù hợp, logic với các tiêu chí khác trong mẫu phiếu. Mặt khác, số điểm tổng phiếu 3.6 cũng chỉ là một trong hai điều kiện để xét phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, vẫn còn phụ thuộc vào điểm số tại phiếu 3.2 để xác định phân loại cụ thể. Mặt khác, đây là mẫu phiếu quy định chung cho cả vùng nông thôn trung du miền núi phía bắc, không quy định riêng đối với tỉnh Lai Châu nên không có cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh.

2. Cử tri huyện Phong Thổ

- **Cử tri xã Khổng Lào:** Đề nghị UBND tỉnh có kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương xem xét giảm thời gian được sử dụng thẻ Bảo hiểm Y tế đối với loại hình Bảo hiểm Y tế tự nguyện (từ 30 ngày xuống thời gian phù hợp) để kịp thời hỗ trợ Nhân dân trong các trường hợp cần sử dụng đến Bảo hiểm Y tế. Do hiện

nay, tại điểm b, khoản 3, Điều 16 Luật Bảo hiểm y tế quy định “Đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 3 Điều 50 của Luật này đóng bảo hiểm y tế lần đầu hoặc đóng bảo hiểm y tế không liên tục thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế”.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tại khoản 10 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014, sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 5 Điều 16 quy định: “*Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế*”. Đối tượng áp dụng quy định thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày là đối tượng phải tự chi trả một phần mức đóng hoặc nộp toàn bộ tiền đóng BHYT gồm: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%; Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều; Học sinh, sinh viên; Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Việc quy định như trong Luật BHYT đảm bảo sự công bằng giữa những người đã tham gia BHYT liên tục và người chỉ khi ốm đau bệnh tật hoặc có nhu cầu khám chữa bệnh mới tham gia BHYT nhằm mục đích hưởng quyền lợi khám chữa bệnh và được quỹ BHYT chi trả ngay trong quá trình khám chữa bệnh. Bảo đảm tính bền vững của hệ thống BHYT giúp cân đối quỹ BHYT trong dài hạn; khuyến khích người dân tham gia BHYT ngay từ khi còn chưa ốm đau bệnh tật một cách thường xuyên liên tục.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- V, C (tham mưu, đôn đốc);
- Lưu: VT, Th1, Th6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Trọng Hải